



ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เรื่อง ผู้มีสิทธิสมัคร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ และผู้มีสิทธิหยั่งเสียงในการสรรหาคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ ๑๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะวิทยาการจัดการจึงออกประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิสมัคร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ และผู้มีสิทธิหยั่งเสียงในการสรรหา
คณบดีคณะวิทยาการจัดการดังต่อไปนี้

๑. ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จะเป็นบุคคล
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้

๒. ผู้มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้มีสิทธิ
หยั่งเสียงการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ผู้มีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง หากผู้ใดประสงค์จะคัดค้านเนื้อความตามประกาศนี้ กับทั้งเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ให้ทำหนังสือแสดงเหตุผลแห่งการคัดค้าน ส่งถึงประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการขอสงวนสิทธิไม่ขยายเวลาการคัดค้าน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัคร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ และผู้มีสิทธิหยั่งเสียงในการสรรหาคณบดี

คณะวิทยาการจัดการ

ที่	ชื่อ - นามสกุล	สังกัด	หมายเหตุ
๑	Mrs.Jocelyn Broughton	คณะวิทยาการจัดการ	
๒	อาจารย์กรพินธุ์ กลิ่นเกษร	คณะวิทยาการจัดการ	
๓	ผศ.กฤดาพรรณ ปานทองคำ	คณะวิทยาการจัดการ	
๔	อาจารย์กฤษณะ ย้อมสี	คณะวิทยาการจัดการ	
๕	อาจารย์กานต์ เชื้อวงศ์	คณะวิทยาการจัดการ	
๖	อาจารย์กิตติวัลย์ ทองอร่าม	คณะวิทยาการจัดการ	
๗	รศ.ดร.กุลชลี พวงเพชร	คณะวิทยาการจัดการ	
๘	อาจารย์เขมิกา สงวนพวก	คณะวิทยาการจัดการ	
๙	ผศ.คชา ศัยกุล	คณะวิทยาการจัดการ	
๑๐	อาจารย์จารุมาศ รักทองหล่อ	คณะวิทยาการจัดการ	
๑๑	ผศ.จำลอง เขตจำนนต์	คณะวิทยาการจัดการ	
๑๒	อาจารย์จิตรลดา รอดพลอย	คณะวิทยาการจัดการ	
๑๓	ผศ. ดร.จิราวรรณ สมหวัง	คณะวิทยาการจัดการ	
๑๔	ผศ.ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์	คณะวิทยาการจัดการ	
๑๕	อาจารย์ชวลิต ศุภศักดิ์ธำรง	คณะวิทยาการจัดการ	
๑๖	ผศ.ดร.พัชวงษ์ จุลสวัสดิ์	คณะวิทยาการจัดการ	
๑๗	ผศ.ดร.ณัฐชา หน่อทอง	คณะวิทยาการจัดการ	
๑๘	ผศ.ธนิดา ภูแดง	คณะวิทยาการจัดการ	
๑๙	อาจารย์นฤมลวรรณ สุขไมตรี	คณะวิทยาการจัดการ	
๒๐	ผศ.ดร.นันทนา แจ้งสว่าง	คณะวิทยาการจัดการ	
๒๑	อาจารย์นุชจรา บุญถนอม	คณะวิทยาการจัดการ	
๒๒	ผศ.ดร.บุญญเลขา มากบุญ	คณะวิทยาการจัดการ	
๒๓	ผศ.พรรณนิภา เดชพล	คณะวิทยาการจัดการ	
๒๔	อาจารย์พันธ์ศักดิ์ พึ่งงาม	คณะวิทยาการจัดการ	
๒๕	อาจารย์เพ็ญภา จุมพลพงษ์	คณะวิทยาการจัดการ	
๒๖	อาจารย์ภาณุพันธ์ เพิ่มเปี่ยม	คณะวิทยาการจัดการ	
๒๗	อาจารย์ ดร.ภาสกร รอดแฝง	คณะวิทยาการจัดการ	
๒๘	อาจารย์ ดร.ยุลดา ทรัพย์สมบูรณ์	คณะวิทยาการจัดการ	
๒๙	อาจารย์เยาวนาล บางศรี	คณะวิทยาการจัดการ	
๓๐	ผศ.รัชชนก สวนสีดา	คณะวิทยาการจัดการ	
๓๑	อาจารย์รุ่งลักษณ์ นาคสังข์	คณะวิทยาการจัดการ	
๓๒	ผศ.วนิดา เพิ่มศิริ	คณะวิทยาการจัดการ	
๓๓	ผศ.วรรณวิไล โกชะโยธิน	คณะวิทยาการจัดการ	
๓๔	ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์	คณะวิทยาการจัดการ	
๓๕	อาจารย์ ดร.สยามล เทพทา	คณะวิทยาการจัดการ	

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัคร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ และผู้มีสิทธิหยั่งเสียงในการสรรหาคณบดี

คณะวิทยาการจัดการ

ที่	ชื่อ - นามสกุล	สังกัด	หมายเหตุ
๓๖	ผศ.สัญญาลักษณ์ ศุภนาม	คณะวิทยาการจัดการ	
๓๗	อาจารย์ ดร.สาวิตรี จุเจีย	คณะวิทยาการจัดการ	
๓๘	ผศ.ดร.สุกัญญา พยุงสิน	คณะวิทยาการจัดการ	
๓๙	ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโกคาภิรมย์	คณะวิทยาการจัดการ	
๔๐	อาจารย์ ดร.สุธิษา เขญูชาญ	คณะวิทยาการจัดการ	
๔๑	อาจารย์ ดร.สุนทรีย์ วิพัฒน์ครุฑ	คณะวิทยาการจัดการ	
๔๒	ผศ. ดร.สุรยุทธ ทองคำ	คณะวิทยาการจัดการ	
๔๓	อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ ศรีภาณุจรรย์	คณะวิทยาการจัดการ	
๔๔	อาจารย์เสาวพร สุขเกิด	คณะวิทยาการจัดการ	
๔๕	ผศ.ดร.โสพิศ คำนวนชัย	คณะวิทยาการจัดการ	
๔๖	อาจารย์หงสกุล เมสนุกุล	คณะวิทยาการจัดการ	
๔๗	อาจารย์อรรวรรณ แห่งทอง	คณะวิทยาการจัดการ	
๔๘	ผศ.อัมราภรณ์ เพชรวาลี	คณะวิทยาการจัดการ	
๔๙	อาจารย์ ดร.อุษณี จิตติมณี	คณะวิทยาการจัดการ	
๕๐	อาจารย์ ดร.ไอลดา ศราทนต์	คณะวิทยาการจัดการ	
๕๑	นางสาวกาญจนา เจริญศักดิ์	คณะวิทยาการจัดการ	
๕๒	นางสาวกุสุมา นิรัตติยศสกุล	คณะวิทยาการจัดการ	
๕๓	นางสาวชนิษฐา สุภใส	คณะวิทยาการจัดการ	
๕๔	นางสาวจินตนา การสี	คณะวิทยาการจัดการ	
๕๕	นายธานี วราโภ	คณะวิทยาการจัดการ	
๕๖	นางสาวปวีณา ทรัพย์นิมิตร	คณะวิทยาการจัดการ	
๕๗	นางสาวพรพรรณ นิยมจันทร์	คณะวิทยาการจัดการ	
๕๘	นางสาวยุรนันท์ คำโพธิ์	คณะวิทยาการจัดการ	
๕๙	นางรจนา พุดหอม	คณะวิทยาการจัดการ	
๖๐	นางสาวรสลิน รสอ่องน	คณะวิทยาการจัดการ	
๖๑	นางสาวสุจิรา สาทา	คณะวิทยาการจัดการ	